



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (บรรจุชุดที่ 6) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 (บรรจุชุดที่ 6) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา และกำหนดประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มกราคม 2561 นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่ ดังนี้

กลุ่มวิชาเคมี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สถานศึกษาที่บรรจุ
1	นางสาวภัทรสุดา รักษ์ทอง	โรงเรียนเบญจมราชูทิศ/อำเภอเมือง/จังหวัดนครศรีธรรมราช
2	นายธนพล แก้วอุดม	โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช/อำเภอเมือง/จังหวัดนครศรีธรรมราช
		โรงเรียนสตรีทุ่งสง/อำเภอทุ่งสง/จังหวัดนครศรีธรรมราช
		โรงเรียนปากพนัง/อำเภอปากพนัง/จังหวัดนครศรีธรรมราช
		โรงเรียนชะอวดวิทยาการ/อำเภอชะอวด/จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มวิชาชีววิทยา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สถานศึกษาที่บรรจุ
1	นางสาวกนกภรณ์ กาญจนพันธ์	โรงเรียนสตรีทุ่งสง/อำเภอทุ่งสง/จังหวัดนครศรีธรรมราช

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ราย ไปรายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนบรรจุและแต่งตั้งในวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

/ประกาศ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ไม่ขึ้นบัญชี จะถูกยกเลิกกรณีดังต่อไปนี้

1. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
2. ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
3. ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด
4. ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561



(นายสมบุรณ์ เรืองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช